



XÃ HỘI

Giáo dục

Y tế

Chính sách

Phòng chống thiên tai và dịch bệnh

Lao động - việc làm

Tổ chức LOAN Stiftung bàn giao nhà lưu trú tại xã Nàn Xìn trị giá hơn 2,8 tỷ đồng

Facebook

16:29, 13/05/2022

Zalo

BHG - Chiều 13.5, tổ chức LOAN Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp với Sở Ngoại vụ và UBND huyện Xín Mần tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà lưu trú và các hạng mục phụ trợ cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xìn (Xín Mần). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên buổi lễ được kết nối hình thức trực tuyến với tổ chức LOAN Stiftung. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Quốc Hương, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo UBND huyện Xín Mần; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần; cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng đông đảo học sinh và giáo viên trên địa bàn.



Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà lưu trú.

Năm học 2021 - 2022, Trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xìn có 469 học sinh, trong đó có 225 học sinh bán trú. Do điều kiện khó khăn nên việc đảm bảo về cơ sở vật chất cho các em học sinh vẫn còn thiếu, đặc biệt nhà bán trú cho học sinh bị xuống cấp, không đảm bảo về số lượng phòng ở và mức độ an toàn. Trước khó khăn đó, Sở Ngoại vụ đã kết nối và nhận được sự hỗ trợ đầu tư kinh phí của tổ chức LOAN Stiftung. Công trình nhà lưu trú được khởi công xây dựng từ tháng 8.2021, với quy mô 10 phòng, 80 giường tầng, 30 tủ để đồ học sinh và các công trình phụ trợ khác... Tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu ăn ở cho con em trên địa bàn Nàn Xìn.



Lãnh đạo huyện Xín Mầu tặng quà cho nhà trường.

Được biết, tổ chức LOAN Stiftung là tổ chức phi chính phủ, thành lập từ năm 2015 có trụ sở tại Cộng hòa Liên bang Đức để thực hiện tài trợ các chương trình, dự án an sinh xã hội tại Việt Nam. Đến nay, tổ chức đã thực hiện 28 dự án tài trợ cho tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.



Nhà lưu trú với quy mô đáp ứng nhu cầu của học sinh bán trú của trường.

Tại lễ bàn giao, bà Isabelle Muller trưởng đại diện tổ chức LOAN Stiftung hy vọng công trình sẽ hỗ trợ một phần khó khăn cho học sinh vùng biên giới xã Nàn Xín. Đồng thời, mong muốn trường học và địa phương cùng chung tay bảo vệ công trình, phát huy hiệu quả, công năng trong quá trình đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và huyện Xín Mầu cảm ơn tấm lòng, tình cảm của tổ chức LOAN Stiftung, cùng với đó mong muốn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ để từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Tin, ảnh: Văn Long

Ý kiến bạn đọc